



ชุดที่ 55 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

www.ntbcoop.com

สหกรณ์คุณนนท์

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th



21 ธันวาคม 2557

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 56

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนนท์ จำกัด

บทบรรณาธิการ



เวลาและกระแสน้ำย่อมไม่มีใคร เราจะชอบพอกับเวลา และกระแสน้ำมากน้อยเพียงใด ก็ตามก็ไม่สามารถต่อรองการเปลี่ยนแปลงได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาที ดังนั้นผู้รู้หลายท่านมักจะพูดเสมอว่า คนฉลาดย่อมไม่ปล่อยเวลาให้เลยไปโดยไร้ประโยชน์ เสมือนหายใจทิ้งไปเฉยๆ บางคนคิดว่ากาลปล่อยเวลาไปเรื่อยๆ โดยไม่ทำอะไรเลย คือความสบาย เรามักได้ยินคำพูดที่ว่า “หลังเกษียณแล้วก็จะสบาย นึกอยากทำอะไรก็ทำ ไม่อยากทำอะไรก็ได้ ไปเที่ยวให้สนุก” และหันกลับมาคิดในมุกกลับ ถ้าชีวิตเปรียบเสมือนเรือ เรือที่ไร้ที่ขาดหางเสื่อหาทิศทางการเดินเรืออย่างไรทิศทาง ลอยไปตามกระแสน้ำและลม ท่านว่าเรือลำนี้ มีค่าหรือไม่ คงไม่ต่างอะไรกับใบตองแห้งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำไร้ทิศทาง และเป้าหมายฉันนั้นเขียนมาถึงตรงนี้ ท่านคงนึกว่าผมกำลังจะบอกอะไรหรือชี้อะไรให้เห็น ผมกำลังจะบอกท่านว่า ทุกวินาทีของชีวิตล้วนมีค่า เวลาเป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่าอย่างหนึ่ง ที่เราควรให้ความสำคัญ และจะต้องมีการจัดการบริหารเวลาอย่างมีค่าและเหมาะสม บางคนชอบพูดว่า ไม่มีเวลาเวลาไม่พอ แท้ที่จริง เวลาที่อยู่เท่าเดิม เพียงบริหารทุนเดิมที่ตายตัวอยู่แล้วให้เกิดความพอดีเหมาะสมคุ้มค่า คุ้มค่าของเวลา ความพอดีในชีวิตก็ย่อมลงตัวอย่างมีคุณค่า ความพอดี พอเพียง ยังคงเป็นคำที่มีความหมาย และทรงคุณค่าในการดำเนินชีวิตอยู่ไม่ล่าสมัย หากเราเข้าใจ ในสองคำดังกล่าว เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557

ที่โรงเรียนชลประทานวิทยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีการเลือกตั้งแทนกรรมการที่หมดวาระ เขต 1 เลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา พร้อมบ้านญาติทั้ง 2 เขต ส่วนเขต 2 เลือกตั้งที่โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เหมือนเช่นเคย และอีกไม่ถึงสิบวันก็จะสิ้นปี ได้ฉลองปีใหม่กันอีกแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกาลเวลาทั้งสิ้น

การบริหารสหกรณ์ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเราดำเนินการฯ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงความผิดพลาดเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กร ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม สมาชิกอบอุ่น องค์กรมั่นคง ก้าวเดินอย่างมั่นใจ คือความต้องการของเรา ในฉบับยังคงแน่นด้วยสาระ ทั้งความคับหน้า สวัสดิการระเบียบฯ แนวปฏิบัติครบวงจร เช่น การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากได้รับอุบัติเหตุสาหัสมีระยะเวลาการรักษาตัวไม่น้อยกว่า 21 วัน การจัดทำประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม รวมถึงผลประโยชน์ครบถ้วนในฉบับอ่านแล้วไม่เสียเวลา ขอขอบคุณสมาชิกอีกครั้งที่ให้ความสนใจ ติดตาม ให้กำลังใจ ร่วมมือ ขอขอบคุณด้วยใจจริงสักร้อยครั้ง พันครั้ง ก็คงไม่แปลกใช้ไหม

ขอขอบคุณ
ปัญญา เนื่องฤทธิ์



ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 087-094-5203

พบกันอีกครั้งนะคะ ในคอลัมน์ประธานแถลง สำหรับในเดือนนี้ เป็นเดือนแรกของการเปิดภาคเรียนที่สองในปีการศึกษา 2557 เพื่อนสมาชิกคงมีความพร้อมเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ สำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวในสหกรณ์ที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบมีดังนี้

ประการแรก เกี่ยวกับการกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 **โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557** สถานที่ประชุมใหญ่ใช้ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด ในวันนั้นช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 เลือกกรรมการจำนวน 4 คน สถานที่โรงเรียนชลประทานวิทยา ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 เลือกกรรมการดำเนินการจำนวน 3 คน สถานที่ใช้โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เป็นสถานที่เลือกตั้ง ส่วนข้าราชการบ้านฉาง ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา สำหรับข้าราชการบ้านฉางทางสหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันรับสมัครเลือกตั้งนั้น กำหนดวันรับสมัครในวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557 ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

ประการที่สอง เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เราได้รับเงินฝากทั้งสิ้น 207 ล้านบาท โครงการดังกล่าวยังเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ก็ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เพราะเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเฉลี่ย 4.5% ต่อปี และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนที่เป็นดอกเบี้ย

ในเรื่องของการให้สวัสดิการที่ทางสหกรณ์ฯจัดให้กับสมาชิกในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลเรื่องสวัสดิการให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ เช่น การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วย

รักษาตัวเป็นเวลา 21 วัน ทางสหกรณ์ฯได้รับเปลี่ยนแปลงการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิกทุกคน โดยเมื่อสมาชิกประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน โดยกำหนดวงเงินในการรักษาพยาบาลครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และถ้ากรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตก็จะได้รับเงินอีก 100,000 บาท

ในส่วนของสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ซึ่งในแต่ละปีสหกรณ์ฯมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ปีละประมาณ 5 - 6 ล้านบาท และนับวันจะสูงขึ้นทุกปี ทางสหกรณ์ฯจึงได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต จากเดิมอายุการเป็นสมาชิกแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1-5 ปี	ได้รับ 50,000 บาท
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 5 ปีขึ้นไป-10 ปี	ได้รับ 80,000 บาท
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 10 ปีขึ้นไป	ได้รับ 150,000 บาท

ที่ปรับเปลี่ยนใหม่เป็น 6 ช่วง ดังนี้

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1-5 ปี	ได้รับ 50,000 บาท
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 5-10 ปี	ได้รับ 70,000 บาท
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 10 ปีขึ้นไป-15 ปี	ได้รับ 90,000 บาท
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 15 ปีขึ้นไป-20 ปี	ได้รับ 110,000 บาท
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 20 ปีขึ้นไป-25 ปี	ได้รับ 130,000 บาท
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 25 ปีขึ้นไป	ได้รับ 150,000 บาท

เหตุผลสำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนช่วงอายุเนื่องมาจากในระเบียบเดิมที่กำหนดช่วงอายุไว้ 3 ช่วง ทำให้สหกรณ์ฯต้องจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกปีละเกือบ 6 ล้านบาท และนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนการปรับเปลี่ยนช่วงอายุทำให้การใช้จ่ายงบประมาณยังอยู่ในระดับที่ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก และสมาชิกก็ยังคงได้รับสวัสดิการอยู่เหมือนเดิม

ในเรื่องของผลประกอบการประจำปี 2557 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 56 - ตุลาคม 2557 เรามีรายได้สุทธิ 149 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามากแต่รายได้สุทธิตั้งเดิมที่เราไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้ทั้งหมด เราต้องถูกหักเป็นค่าเพื่อหนี้จะสูญประมาณ 31 ล้านบาท และหนี้ที่ไม่เกิดรายได้ (เกิดจากการที่สมาชิกไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯได้) อีกจำนวนหนึ่ง

สวัสดิ์ครับสมาชิกทุกท่าน ขณะนี้สหกรณ์ฯ

ได้ทำการปิดบัญชี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 แล้วเราจะประชุมใหญ่เมื่อไร เป็นคำถามที่กำลังฮิตที่สุดในขณะนี้ครับ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ได้กำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเดิมซึ่งหมดวาระลงทั้ง 2 เขต จำนวน 7 คน โดยเขต 1 เลือกตั้งจำนวน 4 คน และเขต 2 เลือกตั้งจำนวน 3 คน โดยทำการหย่อนบัตรเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 07.00 - 12.00 น. ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 สถานที่เลือกตั้งจะแบ่งออกเป็น 2 เขต เหมือนเดิมครับ สมาชิกสามารถสอบถามและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน สำหรับสมาชิกที่เป็นหน่วยบำนาญนั้นขอเรียนให้ทราบว่า ทางฝ่ายจัดการ จะได้ทำการแจ้งหน่วยเลือกตั้ง สถานที่ วัน เวลา และลำดับที่ของท่านมายังท่านสมาชิกที่เป็นบำนาญทุกท่านครับ โปรดรอรับหนังสือจากทางสหกรณ์ฯ และสำหรับท่านที่เป็นผู้แทนสมาชิก จะทำการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ โรงเรียนปากเกร็ดเวลา 14.00 น. ครับ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบประมาณสำหรับปี 2558 รวมถึงการอนุมัติในเรื่องการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน และอื่นๆตามข้อบังคับ

สำหรับปีการเงิน 2557 นี้สถานการณ์ของสหกรณ์ฯ นับว่าอยู่ในสภาวะดีขึ้นกว่าปีก่อน มีรายรับมากกว่ารายจ่าย และกำไรก็สูงกว่าปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีขึ้น ปีนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนย่อมสูงกว่าปีที่แล้วครับ สักส่วนของตัวเลขนั้นคงต้องรอให้ผู้ตรวจบัญชีรับรองงบการเงินก่อนครับ เมื่อได้ตัวเลขที่ชัดเจนจึงจะนำมาคำนวณ และจัดสรรได้อย่างเหมาะสม ขณะนี้ผู้ตรวจสอบได้เข้าทำการตรวจเอกสารและหลักฐานทางบัญชีอยู่ครับ รับรองว่าปีนี้สหกรณ์ฯ จะคืนความสุขให้สมาชิกทุกท่านในเรื่องเงินปันผล และเฉลี่ยคืนสูงกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนครับ ท่านจะได้วางแผนไปเที่ยวปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอย่างมีความสุขกับครอบครัว

**คุยกับผู้จัดการ**

มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

สำหรับข้อมูลของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ขอเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้สหกรณ์ฯ มีสมาชิกอยู่จำนวน 13,158 คน เป็นสมาชิกสามัญ 11,788 คน สมาชิกสมทบ 1,370 คน มีทุนสำรอง 207.19 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 2,771.17 ล้านบาท เงินรับฝาก 3,487.82 ล้านบาท ทุนดำเนินการ 8,210.72 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่จะนำไปจัดสรรได้ 118 ล้านบาท ครับ

สำหรับโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง นนทรีทวีทรัพย์โครงการ 4 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มีสมาชิกสนใจและนำเงินไปฝากกับสหกรณ์ฯ ตามโครงการนี้แล้วเป็นเงินจำนวน 228 ล้านบาท เป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมกับสมาชิกที่สนใจในเรื่องผลตอบแทนการลงทุนครับ โครงการนี้จะเปิดไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะฝากเงินตามโครงการนี้ยังมีเวลาครับ สอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ตามวันเวลาเปิดทำการของสหกรณ์ฯ ครับ

และสำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะออมเงินเป็นรายเดือนๆ ละ เท่าๆ กัน ตั้งแต่เดือนละ 500 - 20,000 บาท โดยฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี โครงการนี้เรียกว่า นนทรีทวีทรัพย์ สหกรณ์ฯ ก็ยังเปิดรับอยู่นะครับ อัตราดอกเบี้ยขนาดนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกออมได้นะครับ ไม่เป็นภาระ เพราะเงินเดือนท่านเพิ่มขึ้น การออมก็น่าจะตามมาด้วย เพื่ออนาคตของท่านและครอบครัวอันเป็นที่รักครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



รายงาน

ปากท้อประชุม

อภิวัฒน์ จอนแจ้

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่เคารพ

ก่อนที่จะรายงานสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในห้วงประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กระผมขอแสดงความเสียใจกับทายาทของสมาชิกบางท่านที่ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการจากไปของคุณแม่สมจิต คลังนุช มารดาของ พอ.ไพโรจน์ คลังนุช รองนายก อบจ. นนทบุรี ซึ่งได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้คุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ เมรุวัดราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยทางเจ้าภาพได้ฝากขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วย

จากเรื่องเศร้าโศกก็กลับมาแสดงความยินดีบ้าง คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ยินดีต้อนรับ **น.ส.วราภรณ์ สุขสุนทร** ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯเพิ่มเติมอีกหนึ่งคน (ทดแทนอัตราเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่กรรมไปคือคุณปริดา ทับทิมไสย รองผู้จัดการฯ) ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มี เข้าร่วมทีมงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯของเราให้เจริญก้าวหน้าไปอีกแรงหนึ่งครับ

ย้อนกลับมาในเรื่องของรายงานจากห้องประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 มีอะไรบ้าง และมีเรื่องไหนที่มีความสำคัญที่ท่านสมาชิกควรได้รับทราบบ้าง ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกรับทราบดังนี้ครับ

เรื่องแรก เป็นเรื่องสำคัญมาก คือเรื่องการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเอาวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ครับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าภายหลังที่สหกรณ์ฯปิดบัญชีประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 แล้ว คณะผู้ตรวจสอบกิจการกับคณะผู้สอบบัญชี คงต้องใช้เวลาพอสมควรในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ แล้วสรุปเป็นรายงานผลการตรวจสอบ และจัดทำงบดุลประจำปี เพื่อชี้แจงให้สมาชิกผู้ถือหุ้นได้รับทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญครับ ส่วนกิจกรรมในวันนั้นคงเหมือนเดิม มี 2 กิจกรรม คือ

ระหว่างเวลา 07.00 น.-12.00 น. เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯทดแทนผู้ที่หมดวาระ (ครบสองปี) โดยใช้สถานที่เดิมครับ

สถานที่เลือกตั้ง**โรงเรียนชลประทานวิทยา** ใช้สำหรับออกเสียงลงคะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคือ สมาชิกสังกัดหน่วยงานในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี, อำเภอบางกรวยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาชิกกลุ่มบ้านญาติ เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 2 : ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคือ สมาชิกสังกัดหน่วยงานในเขตอำเภอปากเกร็ดทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาชิกกลุ่มบ้านญาติ เขต 2

สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนชุมชนวัดบางไฟ ใช้สำหรับออกเสียงลงคะแนนสำหรับสมาชิกสังกัดหน่วยงานในเขตอำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อยทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่วนเรื่องการรับสมัครสมาชิกที่สนใจจะเสนอตัวเข้าร่วมรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 56 ทางสหกรณ์ฯจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 และจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถเข้ารับการเลือกตั้งได้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (รายละเอียดติดต่อสอบถามที่สหกรณ์ฯครับ)

สรุปเรื่องการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56 เขตเลือกตั้งที่ 1 เลือกได้ 4 คน และเขตเลือกตั้งที่ 2 เลือกได้ 3 คน ครับ

ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.30 น. เป็นการประชุมใหญ่สามัญ (โดยผู้แทนสมาชิก) ที่ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด

เรื่องที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการทำนิติกรรมจัดซื้อที่ดินและจดทะเบียนจำนองเพื่อเปิดทางออกให้กับที่ดิน 20 แปลง รวมเป็นเนื้อที่ดิน 12 ไร่เศษ ที่สหกรณ์ฯได้ซื้อไว้หลังสำนักงานสหกรณ์ฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมานี้ (ต่อจากนี้ไปสหกรณ์ฯก็สามารถพัฒนาที่ดิน 12 ไร่ได้โดยไม่ต้องทุบตึกสำนักงานฯ เพราะได้ถุนตึกสำนักงานฯ สูงเพียง 2.45 เมตร รถบรรทุกใหญ่ๆเข้าไม่ได้) แต่ ณ วันนี้ คณะกรรมการฯก็ยังไม่ตัดตัดสินใจจะทำอย่างไรกับที่ดินแปลงนี้ เพราะที่ดินที่สหกรณ์ฯมีอยู่นั้นเป็นทรัพย์สินที่มีต้นทุนค่อนข้างสูงครับ

เรื่องที่สาม เป็นเรื่องของการพิจารณาเสนอร่างการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ไม่สามารถนำมาแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบในคอลัมน์นี้ได้ สรุปว่างบประมาณที่จะใช้ในปี 2558 คงใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ผ่านมากครับ

ในเรื่องของคดีความนั้นก็มีความคืบหน้าหลายเรื่องครับ กระผมขอสรุปเป็นประเด็นสั้นๆพอสังเขปดังนี้ครับ

คดีแพ่งที่ ย.196/2554 อยู่ในชั้นจำเลยขออุทธรณ์ แต่เนื่องจากจำเลยไม่มาชำระค่าธรรมเนียมศาล ดังนั้นศาลจึงออกหมายจับและอยู่ระหว่างการบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ของ

ต่อจากหน้า 2

ดังนั้นในขณะนี้ ผมยังตอบไม่ได้ว่าปีนี้จะได้รับปันผลเท่าไร และเงินเฉลี่ยคืนเท่าไร แต่ก็พยายามให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ให้มากที่สุด และคงจะมากกว่าปีที่ผ่านมามาก ท่านสมาชิกครับท่ามกลางเงื่อนไขที่สำคัญและในเรื่องการถูกตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญ ลูกหนี้ที่ไม่เกิดรายได้ ต้นทุนเงินที่สูงขึ้น รวมถึงทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ไม่เกิดรายได้ ผมและคณะกรรมการ รวมถึงฝ่ายจัดการจะพยายามอย่างที่จะบริหารจัดการให้มันมีรายได้มากขึ้น ซึ่งก็คงต้องใช้เวลา ในหลายๆเรื่องขณะนี้ก็ได้ข้อยุติบ้างแล้ว เช่น การฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ตอนนี้อคดีก็ถึงที่สุดแล้วสหกรณ์เป็นฝ่ายชนะคดี และเรากำลังอยู่ในระหว่างการสืบทรัพย์สินของจำเลยว่ามีอยู่ที่ใดบ้าง เพื่อนำมาให้กรมบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาด แล้วนำเงินดังกล่าวมาใช้หนี้ให้กับสหกรณ์ ถ้าเราได้ทรัพย์สินจำนวนนี้มาขายทอดตลาดเป็นรายได้เข้าสหกรณ์ก็จะทำให้สถานการณ์ตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญลดลง ทำให้เราสามารถนำรายได้สุทธิมาจ่ายเงินปันผลกับเฉลี่ยคืนให้สมาชิกได้มากขึ้น

ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องที่ดินด้านหลังสหกรณ์ ซึ่งจากการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557

ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ได้มีมติให้ทางสหกรณ์ฯ ซื้อที่ดินเพื่อเป็นทางเข้าออก และเสียค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 10 ล้านบาท เพื่อให้ที่ดินด้านหลังสหกรณ์ฯ มีทางเข้า - ออกได้ และยังเป็น การเพิ่มมูลค่าของที่ดินผืนดังกล่าว ขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 แล้ว โดยได้ไปทำนิติกรรม พร้อมกับจ่ายเงินให้บริษัทรัตนานิเบศร์การเคหะ จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมามีความหวังว่าการที่เราได้ซื้อที่ดินผืนดังกล่าวเพื่อเป็นทางเข้าออก จะทำให้การบริหารจัดการที่ดินผืนดังกล่าวให้กลับกลายเป็นเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นรายได้กลับเข้าสู่สหกรณ์ฯ อีกทางหนึ่ง

ทั้งหมดคงเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญๆของสหกรณ์ฯ ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมา

แล้วพบกันใหม่ในฉบับนี้ สวัสดีครับ



ต่อจากหน้า 4

จำเลยออกขายทอดตลาด (คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระคืนเงินต้นแก่โจทก์ 529 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี)

คดีอาญาที่ อ.2136/2555 ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ให้จำคุกจำเลยเป็นเวลา 8 เดือนโดยไม่รอลงอาญาครับ

คดีแพ่งที่ พ.1680/2555 ศาลจังหวัดน่านได้ส่งประเด็นการไต่สวนกลับมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้ว ระหว่างนี้รอฟังว่าศาลจะนัดพร้อมเมื่อไร คาดว่าคงในช่วงเดือนมกราคม 2558 ครับ

คดีอาญาที่ อ.6612/2555 ยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับ เนื่องจากศาลนัดสอบคำให้การใหม่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

คดีแพ่งที่ พ.934/2557 เรื่องบังคับจำนองที่ดิน 989 ไร่ที่จังหวัดน่าน ศาลพิพากษาแล้วครับให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 496 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์

คดีอาญาที่ 985/2557 สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ได้ยื่นฟ้องต่อศาลกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหลายสหกรณ์ฯ ในส่วนของสหกรณ์ฯ เรามีสามคนนั้น เราได้มอบหมายทนายความยื่นเรื่องขอเข้าเป็นทนายร่วมกับอัยการแล้วอยู่ระหว่างรอนัดจากศาลครับ

สำหรับกรณีนี้ เราได้ยื่นฟ้องคดีอาญากับคณะกรรมการส่วนที่เหลืออีก 12 คนด้วยครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารประกอบคำฟ้องอยู่ครับ

คดีอาญาที่ อ.7971/2556 เรื่องเกี่ยวกับที่ดินหน้าวัดสมิธศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องต่อในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นี้ครับ

ในส่วนของศาลปกครองที่สหกรณ์ฯ เรื่อยฟ้อง อบต.ไทรใหญ่ทางศาลปกครองได้ส่งคำฟ้องไปยังศาลยุติธรรมเพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อน ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ

เอาเป็นว่าท่านสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ฯ พอรับทราบความเป็นไปพอสังเขปนะครับ สำหรับรายงานจากห้องประชุมในฉบับนี้คงพอแล้วนะครับ เอาไว้พบกับในคราวหน้าคงมีเรื่องเล่าดีๆ ให้เพื่อนสมาชิกรับทราบอีก....สวัสดีครับ



ติดตามหนังสือ หนี้ประนอมได้

จรัส ดันติพิบูลย์ 081-428-7552

ท้าวเกษมธัญญ์ (อุ อา กะ สะ)

เมื่อฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงสาเหตุที่คนเราต้องลำบากยากจน เพราะเหตุใด ซึ่งสาเหตุนั้นมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ ไม่ขยันหาทรัพย์ ไม่รู้จักดูแลรักษาทรัพย์ คบคนชั่วเป็นมิตร เลี้ยงชีพไม่เหมาะสม ใช้เงินเกินฐานะนั้นแหละ ทั้ง 4 ประการนี้แหละที่ทำให้คนเรา ยากจน ถ้าใครไม่อยากยากจน อยากเป็นคนมั่งมีเป็นเศรษฐีมีเงินทอง ได้ชื่อเป็นคนร่ำรวย ต้องปฏิบัติตามหลักกรรมที่ผมได้ศึกษามา มี 4 ประการแต่ตรงกันข้ามกับเหตุที่ทำให้ยากจน คือ

1. หมั่นขยันในการหาทรัพย์ (อุ คือ อุตสาห - อุตสาหะ)
 2. หมั่นในการดูแลรักษาทรัพย์ (อา คือ อารักษสัมปะทา - อารักษะสัมปะทา)
 3. คบคนดีเป็นมิตร (กะ คือ กัลยาณมิตรตตา - กัลละยานะมิตรตตะตา)
 4. เลี้ยงชีพให้สมฐานะ (สะ คือ สมชีวิตา - สะมะชีวิตา)
- ทั้ง 4 ประการนี้แหละที่จะทำให้คนเรามีความเจริญในทรัพย์ ขยายความได้ว่า

1. หมั่นขยันหาทรัพย์ คือความเป็นคนทำงานหนักเอาเอาสู้ ไม่ท้อถอย มีความอดทน มีความมุ่งมั่น มีความเพียร ทำงานวันละหลายชั่วโมง ใช้เวลาแต่ละวันอยู่กับงานที่ทำด้วยความขยัน คนจีน คนเวียดนาม เป็นตัวอย่างของความขยัน ไปดูได้แถวเยาวราช บ้านหม้อ สำเพ็ง คนจีนเป็นเจ้าของร้านสิริกิจใหญ่โต เป็นเจ้าของร้านขายเพชรขายทอง ขายเสื้อผ้า ขายเครื่องจักร นายธนาคารในเมืองไทยหลายๆคน ลองไปหาประวัติอ่านดูเถอะ เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้น บางคนเขาเล่ากันว่ามาจากเมืองจีน มีเสื้อฝิ่นหมอนใบ มารับจ้างเป็นกุลีแบกหามตามแต่ใครจะจ้าง กินอยู่ประหยัดไม่ก็สิบปี สามารถเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าแล้ว มีลูกจ้างมากมาย มีเงินในธนาคารเป็นล้านบาท ร้อยล้าน พลิกฐานะจากหน้ามือเป็นหลังมือในไม่นานเพราะมีความขยันหมั่นเพียรเป็นสาเหตุสำคัญ ได้ค่าแรงวันละร้อย กินแค่ 10 - 20 บาท เก็บมากกว่ากิน เคยอ่านประวัติเจ้าของสวนสยาม เริ่มต้นแค่เปิดแผงขายเสื้อผ้า เก็บเงินแข็งตึกแล้ว แล้วร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงเริ่มเปิดกิจการสวนสนุกเป็นแห่งแรกในเมืองไทย คนสูงวัยเวลานี้ ถ้าถามว่าตอนหนุ่มเคยไปเที่ยวสวนสนุกที่ไหน หรือรู้จักสวนสนุกที่ไหนบ้าง รับรองบอกชื่อ สวนสยาม คนที่ขยันไม่ลำบากยากจนแน่นอน ขยันเรียน มีความรู้สูง เมื่อทำงานก็ขยันอดทน ไม่ก็ปีก็

สร้างเนื้อสร้างตัวได้ มีบ้านมีรถ ต่างกับคนเกียจคร้าน กิน นอน เที่ยว มากกว่าทำงาน ใช้เงินมากกว่าเก็บเงิน แล้วเมื่อไหร่จะรวยกับเขาบ้าง

2. หมั่นในการดูแลรักษาทรัพย์ เก็บเงินเป็นทรัพย์สินต่างๆ รู้จักดูแล รู้ป้องกันมิให้สูญหาย ตอนเป็นเด็กผมและเพื่อนบางคนเอาเงินใส่กระเป๋ากางเกงแล้วใช้หนังสติ๊กเกอร์ เพื่อป้องกันการตกหาย เล่นกับเพื่อนเดี๋ยวสตกค์ตกจากกระเป๋าไม่รู้ตัว การใช้หนังยางรัดเอาไว้ ยิ่งไงก็ไม่ตกหายแน่นอน เวลาหิวมีเงินกินขนมชั่วคราว ผมไม่เคยทำเงินหายเลย กลับจากที่ทำงานเก็บเงิน เก็บนาฬิกา เก็บปากกา เก็บอื่นๆทุกอย่างเป็นที่เป็นที่ เป็นทาง ข้าวของทุกอย่างถ้าเราฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบในการเก็บ มันจะไม่สูญหาย รอดจอตเสร็จ กดล็อกแล้วขยับมือเปิดดูทุกครั้งเพื่อความแน่ใจว่า ล็อกกรดเรียบร้อย ก่อนนอนก่อนออกจากบ้านควรดูแล ฟินไฟ ประตูหน้าต่างปิดเรียบร้อยแล้ว ตรงจุดไหนที่เปราะบาง ไม่แข็งแรงก็ต้องใช้กุญแจล็อกอีกชั้น ขโมยเคยมางัดประตูหลังบ้านผม พวกเล่นชะกุกุแจถูกปิดพับ แต่เข้าบ้านผมไม่ได้ เพราะผมใช้หูช้างใส่กุญแจอย่างดีล็อกไว้อีกชั้นของด้านใน จัดจางไขควงหักทิ้งไว้เป็นร่องรอยการมาเยี่ยมบ้านโดยไม่ได้เชิญ ผมเสียแค่กุญแจถูกบิดตัวเดียว แต่ขโมยเอาอะไรของผมไปไม่ได้ เดียวนี้ ต้องยิ่งระวังการกดบัตรเอทีเอ็ม พวกมิจฉาชีพมันคิดประดิษฐ์ เครื่องล่อกรหัส สามารถเอารหัสบัตรเอทีเอ็มของเราไปทำบัตรปลอมและกดเงินของเจ้าของบัตรไปใช้ได้สบาย บางทีพวกใช้วิธีแบบคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกหลวงให้ตกใจและหลงกลตก เป็นเหยื่อทำตามที่มันบอก ให้บอกเลขบัญชีเพื่อจะได้ล็อกเงินไว้ มิให้ถูกอายัด โดยแกล้งหลอกว่าตำรวจฝ่ายปราบยาเสพติด กำลังส่งเลขบัญชีของคุณและจะส่งอายัดเงินในบัญชี เคยดูข่าวว่าผู้สูงอายุท่านหนึ่งโดนหลอกไปแล้ว ผมเองเคยถูกมิจฉาชีพพวกนี้โทรมาหลอก 3 ครั้งแล้ว อ้างว่าเป็นหนี้แบงค์ชาติบ้าง อ้างว่าที่ทำขอกู้เงินไว้ ได้รับอนุมัติแล้วบ้าง ผมรู้ทันมันเพราะตั้งสติได้ทัน อาศัยสวดมนต์เป็นประจำ ก็ขอบอกให้ระมัดระวังในการดูแลทรัพย์กันนะครับ

3. คบคนดีเป็นมิตร เพราะคนดี คิดดี พูดดี ทำดี เราก็จะพลอยได้รับสิ่งดีๆตามไปด้วย คนดีชวนเก็บเงิน ชวนทำงานหา รายได้พิเศษ ชวนทำบุญสร้างกุศล เป็นการเก็บทรัพย์เพิ่มทรัพย์ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า คนดีไม่ชวนไปหาอบายมุข (ทางแห่งความหายนะ) แต่ชวนคิดสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างฐานะ ชวนซื้อที่ดิน แนะนำสิ่งที่ดีๆ พาไปสู่ที่ดี เราก็จะมีแต่ความเจริญ เพื่อนชวนทำบุญ ดึกว่าเพื่อนชวนทำบาปนะครับ มีแต่สุข ทุกข์ไม่ตามมาแ่น การคบเพื่อนไม่ดีมีแต่ทำให้เสียทรัพย์ นำไปสู่ความเดือดร้อน มีเรื่องเสียหายเสียเงินทอง ในมงคล 38 ประการ จึงเริ่มต้นว่า 1 ไม่คบพาล 2 คบบัณฑิต ยิ่งไงละครับ คบคนดีเป็นศรีแก่ตัวนะ คบคนชั่วพาตัวอัปปาง (ลุ่มจม)

ถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-636-1000



มุมมองบ้านอายุ
และ
ชมรมผู้สูงอายุฯ
สม จงถาวร 086-787-5557

สวัสดิ์ศรีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน คงจะได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับ กบข. จากสื่อต่างๆแล้วว่า สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 ในวาระที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 แล้ว

ขั้นตอนต่อไป คือ นำทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 30 วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้สิทธิประโยชน์มากขึ้น โดยเพิ่มกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิกลับไปรับบำเหน็จตาม พ.ร.บ. เป็น 5 กลุ่ม คือ

1. ข้าราชการตุลาการศาลปกครองที่เคยรับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง

2. ข้าราชการที่เคยรับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558

3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยรับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

4. พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่กฎหมายกำหนดให้ เช่น หน่วยงานในกำกับของรัฐ

5. ผู้รับบำนาญ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการใน 4 กลุ่มข้างต้น ผู้มีสิทธิทุกท่าน สามารถแสดงความประสงค์ได้ ตั้งแต่กฎหมายที่ผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยยื่นเรื่องแสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ผู้รับบำนาญ ยื่นเรื่องได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ (เช่น รับบำนาญเขต 1 ก็ไปยื่นเรื่องได้ที่ สพป. เขต 1) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องได้ที่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ผู้เบิกบำนาญ และพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ยื่นได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของพนักงานมหาลัย

การขอไปรับสิทธิบำนาญแบบเดิม แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน

ในส่วนแรก เป็นข้าราชการ ซึ่งรับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. แบ่งได้ดังนี้

1. สมาชิก กบข. ที่จะขอกลับไปรับสิทธิบำนาญแบบเดิมให้แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยสมาชิกภาพ กบข. จะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

2. ผู้ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นถึงแก่กรรม ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลงนับจากวันออกจากราชการ

3. การแสดงความประสงค์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 หรือวันออกจากราชการและให้รับบำนาญเดิม

4. ข้าราชการบำนาญตามข้อ 1-3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิมเงินชดเชย เงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว สำหรับเงินสะสมและเงินผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว กบข. จะจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการผู้นั้น

5. ข้าราชการที่แสดงความประสงค์ไว้แล้ว ถึงแก่กรรม ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 หรือก่อนวันออกจากราชการ ให้ถือว่า การแสดงความประสงค์ไม่มีผลบังคับใช้

ส่วนที่สอง สมาชิก กบข. ที่เป็นข้าราชการบำนาญที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 การจะขอกลับไปรับบำนาญตามแบบเดิม (พ.ร.บ. 2594) ต้องดำเนินการดังนี้

1. แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และต้องคืนเงิน (เงินประเดิมเงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์จากเงินดังกล่าว) ที่ได้รับไปแล้วแก่ทางราชการ โดยวิธีหักกลบสกัน

2. การหักกลบสกัน หากมีกรณีที่บ้านอายุต้องคืนเงินให้ผู้รับบำนาญ คืนเงินแก่ราชการผู้เบิกภายใน 30 มิถุนายน 2558 (ข่าวว่าจะให้คืนได้เป็น 3 งวด ตั้งแต่มิถุนายน 2558 - 30 กันยายน 2558) หากมีกรณีที่รัฐต้องคืนเงินให้กับผู้รับบำนาญ กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้คืนเงินให้ผู้รับบำนาญ (ตรงนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะคืนให้บำนาญเมื่อใด)



สวัสดิ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด

ทุกๆท่านครับ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีบัญชี 2558 สำหรับปีบัญชี 2557 ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 30 ตุลาคม 2557 ปิดบัญชีไปแล้ว โดยผลประกอบการของสหกรณ์ได้ผลกำไร 149 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และจะได้ทำเอกสารชี้แจงผลประกอบการต่างๆแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบในวันประชุมสามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ต่อไป

สำหรับวารสารฉบับนี้มีคำถามจากท่านสมาชิกสอบถามมา จึงขอตอบดังนี้ครับ

ถาม

โครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงโครงการ 4 มีหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง

ตอบ

สำหรับหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์การออมทรัพย์โครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงโครงการ 4 มีคร่าวๆดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ฝากเงินโครงการฯ ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด

1.2 เปิดบัญชีโครงการฯ โดยต้องฝากขั้นต่ำเป็นเงิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

1.3 งวดฝากรับดอกเบี้ยเป็น 4 งวด คือ

1.3.1 9 เดือน

1.3.2 18 เดือน

1.3.3 27 เดือน

และ 36 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี เฉลี่ยเท่ากับ 4.5% ต่อปี

1.4 ดอกเบี้ยที่ได้จากโครงการฯได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี



ต่อจากหน้า 6

4. เลี้ยงชีพให้สมฐานะ คนเราวาสนาชะตาชีวิตไม่เหมือนกัน เกิดมาทำบุญต้นทุนก่อนเกิดไม่เท่ากัน บางคนทำอะไรจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง บางคนจับอะไรก็มีแต่เสีย เมื่อเราเกิดมาไม่เท่ากัน เป็นคนเหมือนกัน แต่มันไม่เท่ากัน ใครรวยก็ใช้ชีวิตอย่างคนรวย ใครจนก็ต้องใช้ชีวิตอย่างคนจน อย่าไปซีตามช่างอย่างโบราณว่า ก้นมันจะพังเอา ก็ขอให้รู้จักประมาณการในการใช้จ่ายแล้วเราจะไม่เดือดร้อน ท่องคำว่าพอเพียงไว้บ่อยๆ แล้วชีวิตจะดีเอง จะไม่พบกับความเดือดร้อน เชื่ออาตมานะโยมนะ แล้วรับรองถึงเวลากินได้กินถึงเวลานอนได้นอน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ ควรกินอยู่แต่พอดีนะจ๊ะ สวัสดิ์จะ

การติดตามหนี้สินประจำเดือน กันยายน 2557

ลูกหนี้ชำระต่อเนื่อง จำนวน 151 ราย	ได้รับชำระหนี้	713,346.00	บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 112 ราย	ได้รับชำระหนี้	2,293,408.00	บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้		3,006,754.00	บาท

สรุปในการติดตามหนี้สิน

เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557	ติดตามหนี้ได้	35,875,440.25	บาท
เดือนกันยายน 2557	ติดตามหนี้ได้	3,006,754.00	บาท
รวมเป็นเงิน		38,882,194.25	บาท



ข่าว จาก สมาคมพัฒนาปณิกิจ

สน.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
 นฤดม แสงเขียวงาม 081-306-5352

1. สมาคมพัฒนาปณิกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดการสมัครสมาชิก

1. อายุ 46 - 60 ปี
2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรีจำกัด หรือเป็นคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด
3. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามเงื่อนไขดังนี้

3.1 ค่าสมัคร	เป็นเงิน	50	บาท
3.2 ค่าบำรุงสมาคมรายปี	เป็นเงิน	50	บาท
3.3 ค่าบำรุงพิเศษ	เป็นเงิน	8,700	บาท
3.4 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	เป็นเงิน	200	บาท
รวม		9,000	บาท
4. หลักฐานการสมัคร
 - 4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์
 - 4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์
 - 4.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส)
 - 4.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 - 4.5 รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว
5. กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
6. ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ

2. รายชื่อ สมาชิกเสียชีวิตจำนวน 4 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40 -50 ปี สหกรณ์	สน.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นางอนุภาพ ทองอยู่	55 ปี	มะเร็งท่อน้ำดี	150,000	271,086	576,000	-
2	นางปราณี โพธิ์สร้อย	60 ปี	มะเร็งรังไข่	150,000	271,058	576,000	576,000
3	นายสำรวม ศึกษาพรต	79 ปี	เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	-	271,030	-	-
4	นางเบญจมาศ สันทอง	66 ปี	หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	150,000	271,002	-	576,000

ข่าวจากสส.อค. และ สส.ชสอ.

- สมาชิกสามารถมาชำระเงินคงสภาพปี 2558 ได้ในเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดเรียกเก็บของ สส.อค. เป็นเงิน 4,840 บาท, สส.ชสอ. เป็นเงิน 4,800 บาท
- สส.อค. เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญเป็นกรณีพิเศษ อายุ 51 - 60 ปี (พ.ศ. 2496) รับสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
- สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกรอบ 1/58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9698201-2 ต่อ 132
- สส.ชสอ. จะมีประกาศสมาชิกที่ไม่ผ่านการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสภาพสมาชิก ติดตามรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ชั้นล่าง)

เสี่ยงจากเงินกู้

วิทยา ถาวรกันต์ 081-735-9479



สวัสดิ์ครับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
ที่เคารพทุกท่าน ผ่านไปอีก 1 ปี ของการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ซึ่งกำหนดให้ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาและสหกรณ์จะต้องจัดทำรายละเอียดของข้อมูลผลการดำเนินงาน งบดุลบัญชี งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดต่างๆอย่างครบถ้วนตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อให้กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ตลอดปีบัญชีที่ผ่านมาด้วย ซึ่งในปีนี้ สหกรณ์น่าจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 140 ล้านบาท (ยังไม่ได้หักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญต่างๆ)

หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วง ของการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสรุปยอดกำไรสุทธิของสหกรณ์ฯ ต่อไป และสิ่งที่คุณสมาชิกทุกคนต่างรอคอยความหวัง คือการได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน อย่างน้อยก็เพื่อเป็นทุนสำรองในการเที่ยวฉลองปีใหม่ 2558 ที่จะมาถึง ซึ่งจะมีเพื่อนสมาชิกได้มีการสอบถามอยู่เสมอว่า ปีนี้สมาชิกจะได้รับเงินปันผล ร้อยละเท่าไร ส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ร้อยละ 5 หรือร้อยละ 6 ซึ่งเป็นเงินที่สมาชิกเคยได้รับกันมา และคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทุกคนก็อยากทำให้สมาชิกทุกคนสมหวัง และได้รับเงินปันผลตามที่ต้องการ แต่ปัญหาที่ทำให้เพื่อนสมาชิกต้องได้รับเงินปันผลน้อยกว่าจำนวนที่ควรจะได้รับ ก็เนื่องมาจากสหกรณ์ต้องถูกตัดเงินจากยอดกำไรที่เป็นจริง ไปตั้งเป็นค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมแล้วประมาณ 40 ล้านบาท ปัญหาที่สร้างความเสียหายมากที่สุด คือ การเป็นหนี้คู่สัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีมูลค่าความเสียหาย จำนวน 452,851,625.00 บาท และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดให้เป็นหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด สหกรณ์ก็เป็นห่วง

ว่าสมาชิกจะไม่ได้รับเงินปันผลหลายปีจึงได้ทำหน้าที่ขอผ่อนผันการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมูลค่าความเสียหายต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อขอตั้งค่าเพื่อมูลค่าความเสียหาย เป็นระยะเวลา 10 ปี

เริ่มตั้งแต่บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยปีที่ 1 ตั้งค่าเพื่อมูลค่าความเสียหาย ในอัตรา ร้อยละ 5 ปีที่ 2 ร้อยละ 6 ปีที่ 3 ร้อยละ 7 ปีที่ 4 ร้อยละ 10 ปีที่ 5 ถึง ปีที่ 7 ร้อยละ 11 และปีที่ 8 ถึงปีที่ 10 ร้อยละ 13 นอกจากนั้น ก็ยังมีปัญหาหนี้สงสัย จะสูญจากการกู้เงินของสมาชิกบางส่วน ที่ไม่สามารถส่งใช้หนี้เงินกู้ได้ และเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา อีกประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อนสมาชิกลองคิดดูเองก็แล้วกัน ว่าจะจะได้รับเงินปันผลได้มากน้อยแค่ไหน ก็การตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญมันมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่านประธานฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ทุกคนก็ได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้สหกรณ์ มีผลประกอบการที่ดีมีกำไรให้มากที่สุด เช่น โครงการฝากเงินออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง และการลงทุนในสถาบันการเงินระยะสั้นที่ไม่มีความเสี่ยงการติดตามหนี้สิน และให้คำปรึกษาช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาการชำระหนี้ ให้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ ทำให้สหกรณ์มีผลกำไรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก็พอจะสรุปได้เลยว่า ปีนี้สมาชิกจะได้รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืนมากกว่าในปีที่ผ่านมา อย่างแน่นอน

ส่วนเรื่องการให้บริการเงินกู้ ตลอดทั้งปีบัญชีของสหกรณ์ สามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีติดขัดหรือทำให้สมาชิกต้องรอนาน เนื่องจากสหกรณ์ มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงิน และจะมีโครงการที่จะให้เงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ต้องการออกจาก กบข. เพื่อกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ที่ต้องส่งคืนเงิน ในส่วนของเงินประเดิม เงินสมทบ และเงินชดเชย หลังจากได้หักกลบกับผลต่างบำนาญแล้ว คินกรมบัญชีกลางต่อไป เรื่องนี้ต้องรอให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งคาดว่าคงประมาณเดือนธันวาคม 2557 นี้ ครับในฉบับนี้ ก็คงนำเสนอเรื่องราวให้ท่านได้ทราบเพียงเท่านี้

สวัสดิ์ครับ



ข่าวประชาสัมพันธ์

วิมล บรรณะทอง โทร.080-236-4555

ภาพบรรยากาศการรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2558



กำหนดการสรรหา (เลือกตั้ง)

กำหนดการสรรหา (เลือกตั้ง) ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-12.00 น.

กำหนดสถานที่เลือกตั้งและเขตเลือกตั้ง

สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

- **เขตเลือกตั้งที่ 1** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวย รวมทั้งข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวย ได้แก่
 - **สมาชิกสังกัดอำเภอเมืองนนทบุรี** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, เทศบาลนครนนทบุรีและโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, กองการศึกษา อบจ. นนทบุรี, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, เทศบาลเมืองบางศรีเมือง, องค์การบริหารส่วนตำบล, สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด, สพ.นนทบุรี เขต 1, สพม.เขต 3, สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี, สนง.การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนนทบุรี และหน่วยข้าราชการที่สหกรณ์เขต 1 (ไม่มีสังกัด)
 - **สมาชิกสังกัดอำเภอบางกรวย** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, เทศบาลสังกัดอำเภอบางกรวยและโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด
 - **สมาชิกกลุ่มบำนาญ** ที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย ทั้งหมด บำนาญเทศบาลเมืองนนทบุรี และบำนาญ อบจ.นนทบุรี
- **เขตเลือกตั้งที่ 2** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด รวมทั้งข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด, อำเภอบางใหญ่, อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย ได้แก่

ต่อจากหน้า 11

- **สมาชิกสังกัดอำเภอปากเกร็ด** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, เทศบาลนครปากเกร็ดและโรงเรียนในสังกัด,โรงเรียนเอกชนทั้งหมด,องค์การบริหารส่วนตำบล, สนง.สทสค.จังหวัดนนทบุรี และหน่วยชำระเองที่สหกรณ์ฯเขต 2 (ไม่มีสังกัด)
- **สมาชิกกลุ่มบ้านนาญ** ประกอบด้วย สมาชิกที่เกษียณอายุในโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด, อำเภอบางใหญ่, อำเภอบางบัวทอง, อำเภอไทรน้อยทั้งหมดและบ้านนาญ อบจ.นนทบุรี
- สถานที่เลือกตั้ง ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ได้แก่**
- **เขตเลือกตั้งที่ 2** ประกอบด้วย สมาชิกสามัญสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่, อำเภอบางบัวทอง,และอำเภอไทรน้อย ได้แก่
- **สมาชิกสังกัดอำเภอบางใหญ่** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบล, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี , สทพ.นนทบุรี เขต 2 และเทศบาลตำบลทั้งหมด
- **สมาชิกสังกัดอำเภอบางบัวทอง** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนเอกชนทั้งหมด, เทศบาลเมืองบางบัวทองและโรงเรียนในสังกัด, โรงเรียนสังกัด อบจ. นนทบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบล, และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี
- **สมาชิกสังกัดอำเภอไทรน้อย** ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด, โรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลไทรน้อย

ต่อจากหน้า 7

3. ผู้รับบำนาญที่แสดงความประสงค์ไว้ ถึงแก่กรรม ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้ถือว่าการแสดงสิทธิ์นั้น ไม่มีผลบังคับใช้ (ฉะนั้นผู้ที่แสดงความประสงค์กลับไปรับบำนาญ พ.ศ. 2494 ต้องพยายามรักษาสุขภาพกาย ใจ และพยายามหายใจไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทนได้ โดยเฉพาะท่านที่ต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ ส่วนข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงินคืนจากรัฐอย่างน้อยก็ต้องหายใจไว้ให้ได้หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นะครับ)


อนึ่ง พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558 ส่วนรายละเอียดการดำเนินการต่าง ๆ จะแจ้งให้สมาชิกทราบในฉบับต่อไปครับ

สุดท้ายขอให้ท่านที่เลือกอยู่กับ กบข. หรือเลือกกลับไปรับบำเหน็จบำนาญตามแบบเดิม (พ.ร.บ. 2494) โชคดี มีความสุข สมหวังดังปรารถนาทุกคน นะครับ

สวัสดิ์

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนนทบุรี จำกัด
ชุดที่ 55 ปี 2557

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนนทบุรี จำกัด	
บรรณาธิการ	นายบัณฑิตย กองกุล,	นายมานัส บวรจางใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา	เนืองฤทธิ์
	นายฤศม	แสงเชิวงาม
	นายสม	จงถาวร
	นายเสมอ	ทองคอนอ่อน
	นายอภิวัฒน์	จงแจ้ง
	นายชิวิน	บุญสมาน
	นายวันชัย	ศรีเพ็ง
	นายดนตรี	จิตตะวิกุล
	นายจรัส	ตันติพิบูลย์
	นายวิทยา	ถาวรกันต์
	นายวิชัย	ทับคล้าย
	นายวิมล	บวรณะทอง
	นายวราณสูตร	พันธุะเกษียรดี
	นายอาทิตย์	บัวทอง



ชุดที่ 55 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
www.ntbcoop.com
e-mail : ntbcoop@hotmail.co.th

สหกรณ์คุณนที

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาลงคืน
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนนทบุรี เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิบดี ต.บางกระเสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com